

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

โชว์ความพร้อมเป็นผู้นำด้านจีนศึกษาในเอเชีย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน “Open House และเที่ยวเมืองจีน ที่ ม.หัวเฉียวฯ” (China Edu Town) “เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ พร้อมร่วมฉลอง คณะ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัยในเรื่องความเข้มแข็งด้านจีน” ให้เด่นชัด ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจีน

พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลาง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อ “...ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรอบรู้ และลึกซึ้งในสิ่งที่เรียน โดยเฉพาะด้านศาสตร์และศิลป์ของจีน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ” สมดัง

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่า “จากการก่อตั้งของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งในปี 2535 มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา จุดเด่นในปัจจุบันคือการเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่สังคมในศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน จีนศึกษา และธุรกิจจีนอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายต่อไป คือ การก้าวสู่ความเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ด้านจีนศึกษาของภูมิภาคเอเชีย ภายในปีการศึกษา 2555 และมีแผนกลยุทธ์ขยายความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา และธุรกิจจีน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและทั่วโลก”



● รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จุดเด่นอีกประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือ “การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนว

คำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

ด้าน ผศ.ดร.อุไรพรธม เจนวนิชยานนท์ รองอธิการบดี รักษาการคณบดี การแพทย์แผนจีน และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “Open House และเที่ยวเมืองจีนที่ ม.หัวเฉียวฯ (China EduTown)” ในครั้งนี้ว่า “เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงศักยภาพและความหลากหลายทางวิชาการของหลักสูตรวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนทั้งสิ้น 13 คณะวิชา ได้แก่ คณะการแพทย์แผนจีน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะสังคมสงเคราะห์ หัวเฉียวช่วงแบ่งปันประสบการณ์ “เคล็ดไม่ลับกับรุ่นพี่” และนำการเตรียมตัวสอบเข้า และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และตัวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษกับครูพี่แนน

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เรื่อง “ความเข้มแข็งด้านจีน” ให้เด่นชัด โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาจีนจีนศึกษา และศิลปะวัฒนธรรมจีน ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเรียน เพราะจีนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นทุกที และร่วมเฉลิม



ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน” โดยจะมีบุชของคณะต่างๆ นำเสนอนิทรรศการหลักสูตรและกิจกรรมครบทั้ง 13 คณะ เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักเรียนในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่ตนเองสนใจ การเปิดบ้านนำชมคณะเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสการเรียนการสอนของคณะต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น การพาชิมห้องปฏิบัติการการกายวิภาคศาสตร์และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ การแนะนำวงการศึกษาเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฉลองการจัดตั้งคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในงานจะจัดให้มีการแสดงเชิดสิงโตหุ่นจีนรำจีน การแสดงรำและแข่งขันไทเก๊กของนักศึกษาจำนวน 700 คน การแสดงศิลปะการชกมวย การตัดกระดาษแบบจีน การเขียนตัวอักษรจีนด้วยฟู่กัน ฯลฯ

รูปแบบของงานจึงเป็นกิจกรรม EDUTAINMENT ที่มีทั้งสาระและบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรม ไทย จีน และสากล อย่างลงตัวอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือการนำการแสดงศาสตร์ดนตรีจีนชั้นสูงจากเครื่องดนตรี “กู๋เจิง” ร่วมพิทเจอร์ริงเพลงกับศิลปินเพลงสมัยใหม่วง Singular จากค่าย Sony Music เพื่อสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรี